

เรียงคน มาเป็นข่าว



●...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

●...หลังจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่ง **ชวน หลีกภัย** ประธานรัฐสภา กำหนดไว้ให้ วันที่ 25 กรกฎาคม เป็นวันดีเดย์ของรัฐบาลใหม่ที่จะแถลงนโยบายให้สภาผู้แทนฯ และวุฒิสภาฟังไปพร้อมๆ กัน

●...ร่างนโยบายของรัฐบาลขณะนี้ถึงมือ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรีแล้ว ในวันที่ 25 กรกฎาคม เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย รัฐสภาที่จะวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้ง 7 พรรคฝ่ายค้านที่จะวิพากษ์วิจารณ์ร่างนโยบายดังกล่าวด้วย ถือเป็นครั้งแรกที่ 7 พรรคฝ่ายค้านเจอหน้ากับนายกรัฐมนตรีในสภา

●...สำหรับนโยบายรัฐบาลที่น่าสนใจ คือ จุดแข็งของแต่ละพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ไปสัญญากับประชาชนเอาไว้ เช่น “**นโยบายกัญชาเสรี**” ของพรรคภูมิใจไทย นโยบาย “**มารดาประชาธิปไตย**” ของพรรคพลังประชารัฐ นโยบาย “**สินค้าการเกษตร**” ของพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงนโยบายรวมๆ ที่แต่ละพรรคหาเสียง นั่นคือนโยบาย “**ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ**”

●...ไม่เพียงแค่นโยบายของแต่ละพรรค การรวมตัวกันตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังแถลงถึงเงื่อนไขที่เข้าร่วมโดยเฉพาะเรื่อง “**แก้ไขรัฐธรรมนูญ**” ซึ่งขณะนี้มีความสับสน บ้างก็ว่าบรรจุเข้าไปเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว บ้างก็ว่ายังไม่มี

●...ถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์คงต้องแสดงท่าทีต่อการปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าว แต่ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคร่วมรัฐบาลต้องแสดงความเป็นเจ้าของนโยบายร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น

- ...พรรคเพื่อไทยได้ชุดบริหารทีมใหม่แล้ว มี **สมพงษ์ อมรวิวัฒน์** เป็นหัวหน้า และ **อนุดิษฐ์ นาคกรรพ** เป็นเลขาธิการ ทั้งหมดจะไปทำงานร่วมกับ 6 พรรคฝ่ายค้าน สร้างผลงานในสภา เบื้องต้นตั้งเป้า ชักฟอก 6 รัฐมนตรีที่มีข้อสงสัย และเดินหน้าตั้งเวทีปลุกประชาชน ร่วมแก้รัฐธรรมนูญ
-สำหรับผู้บริหารชุดเดิมถึงเวลาได้พัก ทั้ง **พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์** อดีตหัวหน้า พท. และ **ภูมิธรรม เวชยชัย** อดีตเลขาฯ พท. แต่ทุกคนยังไม่ไปไหน ยังคงพร้อมให้คำปรึกษา
-วนเวียนอยู่แต่การเมืองระดับชาติ ลองแวะไปสัมผัสการเมืองท้องถิ่น พบว่าคึกคักไม่แพ้กัน หลายจังหวัดเริ่มวางตัว ประกาศชื่อของตัวเองเพื่อลงชิงชัยกันบ้างแล้ว ทั้งสงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ พะเยา และล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่พลังประชารัฐเตรียมเชิญ **ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร** ผู้ว่าฯ ที่บัญชาการนำ 13 ชีวิต **หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย** ออกจากถ้ำหลวงมาได้อย่างปลอดภัย มาเป็นผู้สมัครในนามพรรค ไม่ทราบว่าจะไปถนัดท่านผู้ว่าฯแล้วหรือยัง
-ยินดีกับ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล” กลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรโดย “MusiquE” สถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป ตอกย้ำคุณภาพที่ฝ่ายวิชาการมีความพร้อมภาคการเมืองและภาคธุรกิจให้การสนับสนุน เพื่อให้ไทยไปยืนเด่นอยู่บนเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องและน่าชื่นชม

นิวรอน